



ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง นโยบายการจัดการอย่างยั่งยืน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน ที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักการความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ห้องค์กรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้การดำเนินการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายด้านการจัดการอย่างยั่งยืน ดังนี้

“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มุ่งมั่นให้บริการจัดงานด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากลและตระหนักถึงความสำคัญตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับสากล ครอบคลุมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ”

โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุนโยบายข้างต้น ดังนี้

- ด้านสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ โดยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกิจกรรมการจัดงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดงาน โดยการนำหลัก ๓R มาพิจารณาในการเลือกวัสดุที่นำมาใช้ในการจัดงาน เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการจัดงาน และยังคงคำนึงถึงการลดมลภาวะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน

- ด้านสังคม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอก สามารถเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แก่เยาวชน นักศึกษา และนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เยี่ยมชม กำหนดมาตรการ และมีกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดงานมีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

- ด้านเศรษฐกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) โดยพิจารณาเลือกใช้สินค้าหรือบริการที่ได้รับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากชุมชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่สำนักวิทยบริการฯ ตั้งอยู่หรือในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นการกระจายรายได้แก่ชุมชน และเป็นการลดค่าขนส่งและต้นทุนสินค้า

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ